

# ĐÊM VỌNG GIÁNG SINH 2024



Tukwila. Chiều thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2024, ngày Vọng Chúa Giáng Sinh ( Christmas Eve). Giáo xứ có Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh lúc 4 giờ 30. Cao điểm của ngày Đại Lễ mừng Chúa Giáng Sinh tại giáo xứ CTTĐVN là Thánh Lễ Đêm. Trước Thánh Lễ là buổi Canh Thức Giáng Sinh được bắt đầu từ 7:30pm .

## [Xem Hình](#)

Đúng 7 giờ 30, khai mạc buổi Canh Thức Giáng Sinh với bài Thánh Ca mở đầu : Trời Cao hãy đổ sương xuống do Ca Đoàn Tổng Hợp cùng hát. Sau bài Thánh ca mở đầu, cha chánh xứ Đào Xuân Thành tuyên bố khai mạc Buổi Canh Thức Giáng Sinh với phút cầu nguyện và chúc Mừng Chúa Giáng Sinh đến với mọi người, mọi gia đình.

Tham dự buổi Canh Thức gồm những Ca Đoàn trong giáo xứ như Ca Đoàn Cung Chiều, Ca Đoàn Cecilia, Ca Đoàn Tin Yêu, Ca Đoàn Vào Đời, Ca Đoàn Chiên Con, Ca Đoàn Gioan Phaolo II với những Bài Thánh Ca Giáng Sinh truyền thống như Đêm Noel- Đêm Tình Yêu- Hội Nhạc Thiên Quốc- Tình khúc Belem- Noel về đã đưa toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa hiện diện cùng cầu nguyện một cách sốt sắng. Kết thúc Buổi Canh Thức lúc gần 9 giờ do Ca Đoàn Chiên Con trong điệu vũ Jingle Bells với Ông Già Noel mở đầu Đêm Vọng Giáng Sinh với Thánh Lễ Đêm lúc 9 giờ.

Trong nhà thờ đã đầy kín chỗ ngồi, khá đông giáo dân đã ngồi ở Hội Trường Giáo Xứ để tham dự Thánh Lễ có màn ảnh lớn trực tiếp truyền hình Thánh Lễ, gần một ngàn năm trăm người hiện diện trong Thánh Lễ.

Đúng 9 giờ, Ca Đoàn hát bài ca Nhập Lễ, nghi đoàn cùng với quý linh mục đồng tế kiệu Chúa Hải Đồng tiến lên Cung Thánh theo tiếng hát của Ca Đoàn. Cha Đào Xuân Thành chủ tế Thánh Lễ cung thỉnh tượng Chúa Hải Đồng đặt vào máng cỏ trên cung thánh. Cùng đồng tế có cha Trần Đại Việt, cha Trần Bảo Anh. Mở đầu Thánh Lễ cha Chánh Xứ chào mừng cộng đoàn dân Chúa hiện diện và giới thiệu quý cha cùng chúc mừng Giáng Sinh đến mọi người với tràng pháo tay dài.

Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo phụng vụ Thánh Lễ Đêm. Tin mừng Thánh Luca giới thiệu câu chuyện Thánh Giuse theo lệnh Hoàng Đế Cêsarê đem Mẹ Maria về quê để kiểm tra dân số và trên đường về quê Đấng Hải Nhi đã sinh ra trong hoàn cảnh này với đoạn như sau: Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Đavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Đavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các người đừng sợ, đây ta mang đến cho các người một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các người trong thành của Đavít. Và đây là dấu hiệu để các người nhận biết Người: Các người sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ".

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm".

Cha chánh xứ phụ trách giảng lễ với lời nhắn nhủ cùng tạ ơn Chúa đã ban cho giáo xứ có được ngôi Thánh Đường mới xứng đáng với nơi thờ phụng và Tôn Vinh Chúa. Đặc biệt hướng về Năm Thánh 2025 : Năm Thánh "Những người Hành Hương của Vỹ Vọng" . Đặc biệt Giáo Phận cũng đã chọn Nhà Thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam làm một trong những nơi Hành Hương của Tổng Giáo Phận trong Năm Thánh 2025 này.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ , một lần nữa Cha Chánh Xứ cảm ơn tất cả các Hội Đồng , Giáo Đoàn, Hội Đoàn, Ca Đoàn và các Ban Ngành đã hợp tác cùng nhau tổ chức lễ Giáng Sinh diễn ra tốt đẹp.



Thánh Lễ kết thúc hơn 10 giờ, mọi người chia tay ra về trong niềm vui tạ ơn mừng ngày đại lễ Chúa Giáng Sinh.

Nguyễn An Quý